



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๑๗
ที่ งวท ๗๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓(๒)/ ๖๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งเรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ หากโครงการได้รับการคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานวิจัยอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยในวงเงินไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒ ปี) และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส

ในการนี้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมายังคณะเพื่อทราบและพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการพร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนจำนวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุดและสำเนา ๖ ชุด) โดยส่งไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการและบริหารชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาเสนอชื่อและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ นางวัลลค์วดี เซอร์ฮุส โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๐ ๕๓๓๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanwadee.sor@mua.go.th และขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครจาก <https://bit.ly/2Gfre1U> หรือ QR Code

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียนร.ค.ศช. *Chun Sornng*
เพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณา
Om
(นายภาณุภูมิ ปั่นศรี)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร์
๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒

Siam
(รองศาสตราจารย์จำเริญ สิริมนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ปลอกลงนามทุกฝ่าย
Dr. Manika
(รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒